

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

vận động các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia xây dựng quỹ "Vì người nghèo" và trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền về phong trào thi đua "Cả

nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; phát hiện và biểu dương tập thể, cá nhân, các mô hình hỗ trợ người nghèo hiệu quả để nhân rộng cách làm hay, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân chung tay vì người nghèo. Các cơ quan, đơn vị quân đội, công

an, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" các cấp, tạo điều kiện giúp đỡ nhiều người nghèo hơn. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương, đi đầu trong phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Việc quản lý và sử dụng quỹ "Vì người nghèo" các cấp phải bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, dân chủ, đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả; phần

đầu tất cả người nghèo trong tỉnh được tiếp cận các chính sách an sinh xã hội...
Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" nhân tháng cao điểm vì người nghèo của Ủy ban MTTQ tỉnh, tại hội nghị, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân đã đăng ký ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" tỉnh gần 1,2 tỷ đồng.

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 17/10, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô xuất khẩu của Công ty TNHH U-Li Việt Nam (khu công nghiệp Sông Trà), nhà máy may công nghệ cao của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao (cụm công nghiệp Vũ Ninh, Kiến Xương).
Nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô xuất khẩu do Công ty TNHH U-Li Việt Nam

thuộc Tập đoàn Chipech Đài Loan làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 30 triệu USD cho hai giai đoạn. Hiện nay, nhà máy đang trong giai đoạn lắp đặt dây chuyền, thiết bị, dự kiến tháng 11 đi vào hoạt động giai đoạn 1, sau khi hoàn thành hai giai đoạn sẽ tạo việc làm cho khoảng 6.000 lao động với thu nhập bình quân từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Với tổng vốn đầu tư 410 tỷ đồng, nhà máy may công nghệ cao của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao dự kiến tạo

việc làm cho 4.500 lao động. Giai đoạn 1 gồm 1 nhà kho, 1 xưởng sản xuất với tổng diện tích 4ha đang được triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động ngày 31/12/2017. Giai đoạn 2 gồm 2 nhà xưởng, 1 nhà xe, 1 nhà ăn với diện tích 5,2ha, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động ngày 31/3/2018.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc triển khai dự án, đồng thời kỳ vọng sau khi đi vào hoạt động các doanh nghiệp sẽ đóng

góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Các nhà đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm an toàn lao động cũng như chất lượng công trình; chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy; quan tâm đến việc đào tạo lao động; chăm lo đời sống của người lao động khi các dự án chính thức đi vào hoạt động.

Cùng trong sáng ngày 17/10, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần Thương mại bóng sợi Hoàng Tuấn (cụm công nghiệp Vũ Thư) và tiến độ thi công Trung tâm thương mại huyện Vũ Thư.

LƯU NGÀN

SAU NGÀY 27/10/2017...

(Tiếp theo trang 1)

Thái Bình có 84 xã được tham gia xây dựng, cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn thuộc dự án năng lượng nông thôn 2 (RE2). Đến nay, 84/84 xã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý và bán điện trực tiếp đến hộ dân; 40 xã đã hoàn thành công tác bàn giao; 2 xã đã được hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn của tỉnh thẩm định xong hồ sơ bàn giao; 25 xã đã kiểm đếm xong, đang tổng hợp khối lượng và xác định giá trị

tài sản, cơ cấu nguồn vốn đầu tư; 9 xã đã thống nhất thời gian kiểm đếm khối lượng, xác định giá trị tài sản và cơ cấu nguồn vốn đầu tư; 3 xã Công ty Điện lực Thái Bình đã làm việc với chính quyền địa phương và HTX dịch vụ điện năng nhưng chưa thống nhất kế hoạch kiểm đếm tài sản với Công ty Điện lực Thái Bình; còn lại 5 xã của hai huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ chưa thống nhất kế hoạch bàn giao.

Sau khi nghe lãnh đạo Công ty Điện lực Thái Bình,

hai huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ và các xã phát biểu ý kiến, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương quyết tâm vào cuộc của các đơn vị trong việc thực hiện chỉ đạo của tỉnh về bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn. Tuy nhiên, đồng chí cũng yêu cầu ngành Công Thương và 5 xã chưa bàn giao lưới điện phải coi đây là bài học sâu sắc cần rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu đến ngày 25/10 các xã phải bàn giao cho tổ công tác kiểm đếm, đến ngày 27/10 hoàn thiện thủ tục

bàn giao. Để thực hiện được mục tiêu này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành điện cần sẵn sàng 5 tổ công tác làm việc với 5 xã bắt đầu từ ngày 18/10 để giúp các xã về hồ sơ thủ tục, tạo thuận lợi cho công tác kiểm đếm. Trong quá trình bàn giao, Công ty Điện lực Thái Bình cố gắng giúp các địa phương sử dụng về vật tư và tạo việc làm cho công nhân HTX dịch vụ điện năng các xã. Ngành Công Thương, lãnh đạo hai huyện phối hợp với ngành điện thực hiện các bước tiếp theo để sau ngày 27/10/2017 toàn tỉnh hoàn thiện thủ tục bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý.

CHỈ THỊ...

(Tiếp theo trang 1)

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc khẩn trương khai thác vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2017; UBND tỉnh yêu cầu các giám đốc sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách sau:

- Đối với UBND các huyện, thành phố:**
 - Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại, tính chất lây lan và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh;
 - Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch đã ban hành của các huyện, thành phố. Trong đó, chú trọng công tác giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh; đẩy mạnh tiêm vắc-xin phòng bệnh chủ động cho đàn gia súc, gia cầm để tạo miễn dịch đồng bộ cho gia súc, gia cầm sau tiêm phòng; chủ động hỗ trợ hóa chất và tập trung chỉ đạo công tác khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 - Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, không để động vật, sản phẩm động vật mang mầm bệnh vào địa phương làm lây lan dịch bệnh;
 - Tăng cường quản lý, giám sát nguồn gốc, chất lượng con giống; hướng dẫn người nuôi chấp hành nghiêm chỉ đạo của địa phương và hướng dẫn của ngành chuyên môn;
 - Tập trung chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện chiến dịch tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2017 trên địa bàn quản lý theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và kế hoạch triển khai của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và cơ quan chuyên môn phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:**
 - Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện kế hoạch tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2017 theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8445/BNN-TY ngày 6/10/2017.
 - Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp chuyên môn trong phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tập trung kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc-xin và khử trùng tiêu độc bảo đảm yêu cầu kế hoạch đã triển khai;
 - Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện để UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời, bảo đảm sản xuất chăn nuôi của tỉnh phát triển ổn định và bền vững.
- Các sở, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh:**
 - Công an, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên phối hợp chỉ đạo, huy động hội viên tham gia và thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chiến dịch vệ sinh tiêu độc khử trùng ở cơ sở, bảo đảm đạt kết quả cao.
- Báo Thái Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình:** Tăng cường tuyên truyền, đưa tin, bài kịp thời để các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2017.
Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

KÈ BẾN CÁ CỦA LÂN Không bảo đảm an toàn trong phòng, chống lụt, bão

Theo phản ánh của nhiều ngư dân neo đậu tàu, thuyền tại bến cá Cửa Lân (Tiền Hải), kè bến cá Cửa Lân đã xuống cấp nghiêm trọng, trong đó có vị trí xung yếu đầu mòm của bến nghiêng tiếp giáp trực tiếp với biển bị sạt lở gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu cụm công nghiệp Cửa Lân với chiều dài 16m và mặt cắt cửa kè 7m.



Điểm xung yếu ở bến cá Cửa Lân bị sạt lở.

Trước thực trạng trên, Ban Quản lý bến cá Cửa Lân đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức khắc phục tạm thời bằng biện pháp gia cố bằng bao cát, gạch vỡ, đá học... Tuy nhiên, qua bão số 10, do triều cường đã phá hủy hoàn toàn công trình gia cố, dòng chảy thay đổi nên kè và mái kè bị sạt lở nhiều. Theo tính toán sơ bộ của Ban Quản lý bến cá Cửa Lân, cần khoảng 300 triệu đồng để khắc phục sự cố trên. Để bảo đảm công trình an toàn trong mùa mưa, bão, bà con ngư dân mong muốn các cấp, các ngành chức năng sớm tập trung giải quyết dứt điểm bởi đây là vị trí xung yếu tại bến cá Cửa Lân.

PHAN LỢI - MẠNH THẮNG

Cấp 1.857 giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

Từ đầu năm 2017 đến nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã cấp mới 168 và cấp đổi 4 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Số sản phẩm được tiếp nhận, công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm là 116 sản phẩm, có 9 sản phẩm được gia hạn. Đối tượng được đã cấp 1.857 giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh; cấp 3 giấy xác nhận nội dung quảng cáo dưới hình thức hội nghị cho 3 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể.

ĐỨC ANH

187 người được đưa vào cơ sở cai nghiện

Từ đầu năm đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành chức năng lập 187 hồ sơ theo Luật Xử lý vi phạm hành chính áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm cai nghiện. Hiện tại, 2 trung tâm cai nghiện của tỉnh đang quản lý 295 học viên. Đối tượng đến cai nghiện tại các trung tâm ngoài việc được điều trị cắt cơn, cung cấp kiến thức về công tác cai nghiện còn được học nghề để ổn định tâm lý, góp phần giúp việc cai nghiện đạt hiệu quả cao.

NGUYỄN CƯỜNG

DANH SÁCH các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký ủng hộ tại hội nghị phát động "Tháng cao điểm vì người nghèo" năm 2017
(Tính đến 11h00' ngày 17/10/2017)

TT	Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân	Số tiền
1	Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình (Trong đó: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình ủng hộ 60.000.000đ; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình ủng hộ: 10.000.000đ)	200.000.000đ
2	Ngành Y tế Thái Bình	150.000.000đ
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen	50.000.000đ
4	Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình	35.000.000đ
5	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Bình	30.000.000đ
6	Trường Đại học Thái Bình	30.000.000đ
7	Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Thăng Long	22.500.000đ
8	Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình	22.100.000đ
9	Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh	20.000.000đ
10	Trường Đại học Y Dược Thái Bình	20.000.000đ
11	Cán bộ công đoàn chuyên trách Liên đoàn Lao động tỉnh	20.000.000đ
12	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	20.000.000đ
13	Công an tỉnh	20.000.000đ
14	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	20.000.000đ
15	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	20.000.000đ
16	Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thái Bình	20.000.000đ
17	Công đoàn Ngân hàng AGRIBANK chi nhánh Thái Bình	20.000.000đ
18	Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình	20.000.000đ
19	Công ty Điện lực Thái Bình	20.000.000đ
20	Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy	20.000.000đ
21	Công ty Cổ phần Damsan	20.000.000đ
22	Cục Thuế tỉnh Thái Bình	18.000.000đ
23	Kho bạc Nhà nước tỉnh	15.812.000đ
24	Sở Nội vụ Thái Bình	15.327.000đ
25	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình	15.131.000đ
26	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	15.000.000đ
27	VNPT Thái Bình	15.000.000đ
28	Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình	15.000.000đ
29	Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thái Bình	15.000.000đ
30	Sở Tài chính Thái Bình	12.750.000đ
31	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình	12.000.000đ
32	Phân ban Ni giới tỉnh Thái Bình	10.000.000đ
33	Phân ban Ni giới thành phố Thái Bình	10.000.000đ
34	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	10.000.000đ
35	Văn phòng Tỉnh ủy	10.000.000đ
36	Văn phòng UBND tỉnh	10.000.000đ
37	Trường Chính trị tỉnh	10.000.000đ
38	Sở Giao thông Vận tải Thái Bình	10.000.000đ
39	Thanh tra tỉnh	10.300.000đ
40	Bảo hiểm xã hội tỉnh	10.000.000đ
41	Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình	10.000.000đ
42	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình	10.000.000đ
43	Viettel Thái Bình	10.000.000đ
44	Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng	10.000.000đ
45	Công ty Cổ phần Sao Mai	10.000.000đ
46	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình	10.000.000đ
47	Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn	6.529.000đ
48	Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh	6.435.000đ
49	Sở Tư pháp Thái Bình	6.000.000đ
50	Ban Tổ chức Tỉnh ủy	5.445.000đ
51	Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy	5.000.000đ
52	Văn phòng HĐND tỉnh	5.000.000đ
53	Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh	5.000.000đ
54	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	5.000.000đ
55	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Bình	5.000.000đ
56	Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình	5.000.000đ
57	Công ty Bảo việt Thái Bình	5.000.000đ
58	Ban Dân vận Tỉnh ủy	4.174.000đ
59	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	4.445.000đ
60	Công ty Cổ phần Lương thực sông Hồng	4.385.000đ
61	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh	4.223.000đ
62	Ban Nội chính Tỉnh ủy	3.215.000đ
63	Tòa án nhân dân tỉnh	3.500.000đ
64	Bưu điện tỉnh Thái Bình	3.000.000đ
65	Cảng vụ Hàng hải Thái Bình	3.000.000đ
66	Chi cục Hải quan Thái Bình	3.000.000đ
67	Ni trưởng Thích Đàm Thanh, chùa Thánh Long, P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình	1.000.000đ
68	Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh	900.000đ
69	Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh	600.000đ
70	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh	450.000đ
Tổng cộng		1.194.221.000đ

BAN VẬN ĐỘNG QUỸ "VÌ NGƯỜI NGHÈO" TỈNH